



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๒๓ มูลค่าข่าว ๑๑๘,๑๔๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# 'มศว' ทุ่มเพรชก็ลงพื้นที่บริการชุมชน สร้างแรงบันดาลใจสนองมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความชัดเจนเรื่องการบูรณาการพันธกิจ บูรณาการองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในชุมชน เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด โดยเฉพาะยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ จ.นครนายก และจ.สระแก้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ขับเคลื่อนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาแปรสู่ภาคการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

อธิการบดี มศว กล่าวว่า นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังสร้างแรงบันดาลใจให้สัมฤทธิ์ในปีการศึกษา 2557 โดยมหาวิทยาลัยได้นำนิสิตชั้นปีที่ 1 จากทุกคณะวิชา จำนวนประมาณ 4,500 คน เข้าไปศึกษาเรียนรู้โครงการพระราชดำริต่างๆ ในพื้นที่ พร้อมกับการศึกษาเรียนรู้ชุมชน ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างจิตสำนึกรับใช้สังคมตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งได้พัฒนาหลักสูตรศึกษาทั่วไปให้นิสิตที่สนใจได้ศึกษาชุมชน พร้อมการนำโครงการตามพระราชดำริไปเชื่อมโยงกับโครงการนำร่องมหาวิทยาลัยต้นแบบกิจการเพื่อสังคมต่อไป

ด้าน รศ.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ มศว เปิดเผยว่า มศว จัดโครงการพานิสิตปี 1 ลงพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้สัมฤทธิ์เพื่อสนองจุดมุ่งหมายการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม อีกทั้งในปีการศึกษา 2557 สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจะเปิด-ปิดภาคเรียนตรงกับประชาคมอาเซียน โดยภาคเรียนที่ 1 อยู่ระหว่างวันที่ 19 ส.ค.-19 ธ.ค.2557 ส่วนภาคเรียนที่ 2 อยู่ระหว่างเดือน ก.พ.-พ.ค.2558 การปรับเปลี่ยนดังกล่าวทำให้นิสิตมีเวลาว่างเป็นระยะเวลานานพอสมควร ซึ่งนอกจากจะจัดการสอนเสริมในวิชาต่างๆ ที่นิสิตต้องเรียนในชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยยังได้จัดค่ายเพื่อให้น้องใหม่ร่วมกิจกรรมด้วย

"การลงพื้นที่ จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ทำให้นิสิตได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้าน รวมถึงการศึกษาสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ พื้นที่ป่าในอุทยานแห่งชาติปางสีดา-ผืนป่ามรดกโลก อ่างเก็บน้ำช่องกุ่มกลาง ตลอดจนการเรียนรู้การจัดการน้ำของชุมชนบ้านคลองทรายกับบ้านคลองกันโท และได้ชมโรงสีข้าวพระราชทานอันเป็นกิจการเพื่อสังคมของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว เป็นต้น โดยทุกกิจกรรมคาดหวังว่าจะทำให้นิสิตเกิดแรงบันดาลใจในชีวิต" รองอธิการบดี มศว กล่าว